

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

AMA – ถอนสมอ หัวเรือเริ่มเชิด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ เรือใหญ่ๆ ก็ติดเครื่องออกจากฝั่งไปไหนต่อไหนแล้วนะ อาจถึงขั้นเรียกว่า เรือบิน ไปแล้วก็ว่าได้ ก็คงเหลือแต่เรือเล็กๆ (รวมไปถึงธุรกิจเดินเรือด้วยล่ะนะ) ที่ยังคงเหมือนว่าไม่ไปไหนเอาเสียเลย... แต่ก็มีความวุ่นวาย เริ่มถอนสมอกันบ้างแล้วล่ะ แต่จะให้ด้วยเรื่องอะไร หรือยังงี้ก็ต้องไปว่ากันเป็นบางนาวาเท่านั้น ถึงเวลานี้ ยุคของการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางกระแสโลกที่ไม่หยุดนิ่ง และวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ใครจะทำอะไร ก็ต้องรีบๆ หน่อยล่ะครับ... ถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ หรือจะมีการขยายขยายอะไรยังงี้ ก็ต้องเริ่มมองตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าแล้วล่ะนะ ไม่ว่าจะเพิ่มกำลัง จะปรับธุรกิจ หรืออาจจะถึงขั้นหาคู่ร่วมชีวิต หรือร่วมธุรกิจแบบควบรวม ก็ว่ากันไป... แต่ก็ต้องเอาให้ชัดเจนกันจริงๆ นักลงทุนจะได้ไม่เกิดความสับสน... ก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับ บางครั้ง การอยู่คนเดียว ก็ไม่ได้ดีเสมอไป แล้วที่กล่าวมาเนี่ย มีอะไรเป็นเหตุกับ หุ่น AMA หรือเปล่า ก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า เทคนิคสั้นๆ เหมือนเดิมอีกแล้ว แค่เห็นว่าตลาดในระยะนี้ หุ่นกลาง หุ่นเล็กๆ ได้รับความนิยมเกินกว่าที่จินตนาการเหมือนเป็นเทศกาลไปแล้ว และหุ่นหลายๆ ตัวก็วิ่งขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็นเท่าตัวภายในไม่กี่เดือน... ตอนนี่ก็ต้องหาหุ่นที่ขึ้นน้อยๆ หน่อยๆ แล้วก็ต้องมองเรื่องราวของโอกาสในธุรกิจกันไปข้างหน้านิดๆ หน่อยๆ พอ อย่าแยะ เดี่ยวจะเกิดการลั้งเลได้ ถ้ากราฟสวยๆ Volume เริ่มเข้า ซึ่งถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆ จัดหนักๆ ก็คาดว่า น่าจะไม่ใชรายจิบๆ ที่หวังเพื่อสั้นๆ รายใหญ่ๆ มาเข้าหุ่นเล็กๆ แบบหนักๆ ไม่นั่นละครับ อีกหน่อย ได้เจออะไรดีๆ เผยออกมาแนะ

ดูตามเกม...

เหมือนมีการเก็บไม้หนักๆ เป็นพักๆ เหมือนกันนะ แบบว่าไม่อยากจะแหวก ภูเขาใหญ่ขึ้นหรือเปล่านั้น มีอะไรในเกมแบบนี้หรือเปล่านั้น เราไม่รู้ได้หรอก แต่เทคนิคสวย ราคาต่ำๆ ก็ขาดตาดี

- แนวรับ : ... 6.40-6.20 หรือยืน 6.50 ได้ ก็ยังน่าตามน้ำ
- เป้าหมาย : ... 8.00-8.50 และอาจมีถึง 10.0 (ยาวๆ ดู 12.0)

Price Chart...(AMA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AMA... ที่ให้เป้าหมายไว้หลายระดับนั้น ก็ว่ากันตามโครงสร้างใหญ่ๆ ทางเทคนิค ซึ่งจริงๆ แล้ว หากขึ้นไปยืนระดับ 10.0 ได้มันคง อาจจะไม่ได้อีกแค 12.0 เท่านั้นก็ได้... แต่ด้วยรูปแบบ ของเส้น MA. นั้น เราหวังตามสถิติกันอย่างที่เคยกล่าวไปก่อน... แต่ถ้าจะให้ดีแล้วนั้น ราคาต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 6.00 ก่อน ก็น่าจะเป็นอะไรที่สวยกว่านะ เรียกว่า ไหนๆ ก็มาแล้ว หรือ ถอนสมอแล้ว ก็ควรจะตั้งเริ่มเดินเครื่องยนต์ ริงออกฝั่งได้แล้ว... ส่วนเรื่องราว หรือ สตอรี่ต่างๆ นานา ในวันหน้าจะเป็นอย่างไร หรือจะมีอะไรมาให้เล่นนั้น ตอนนี่ยังไม่ต้องคิดนะครับ ว่ากันตามแนวโน้มของ เทคนิคไปก่อน (ถ้าใครชอบพื้นฐาน ก็เอาไว้เป็นแนว)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน